

"อ้อย"ซีแอดมิสชันส์"50เปลี่ยนไม่มาก

ทปอ.คงสัดส่วนGPAX-GPAถึงปี"51 "สมณา"ขงสอบโอเน็ตเร็วขึ้น1เดือน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเรื่อง "มองอนาคต ยกเครื่องระบบแอดมิสชันส์ : อะไรคือคำตอบ" โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "นโยบาย ทิศทางแอดมิสชันส์ ปี 2550 กับอุดมศึกษาไทย" ว่า คิดว่าในปีการศึกษา 2550 เรื่ององค์ประกอบระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือระบบแอดมิสชันส์ คงเปลี่ยนแปลงได้ไม่มาก เพราะมีการประกาศล่วงหน้าของปีการศึกษา 2550-2551 ไปแล้ว และนักเรียนก็เตรียมความพร้อมไปแล้ว หากไปยกเลิกก็อาจไม่ยุติธรรม แต่อาจเสนอแนวทางปรับปรุงการสอบ การออกข้อสอบ และการวัดผล เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความบกพร่องได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ ระบบแอดมิสชันส์ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมของเด็กในเมืองและต่างจังหวัด และลดการออกข้อสอบนอกหลักสูตร ส่วนกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ลาออกไปหลายคนนั้น ตนจะเร่งให้มีการสรรหาประธานและคณะกรรมการบริหาร สทศ.โดยเร็ว เพราะขณะนี้ดูเหมือนล่าช้าไปแล้ว

คุณหญิงสมณา พรหมบุญ รักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. กล่าวว่า ยืนยัน สทศ.จะสามารถออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ได้ทันตามกำหนด แต่ที่น่าห่วงคือการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อสอบกับศูนย์สอบซึ่งใช้เป็นที่จัดสอบ ซึ่งจะประชุมร่วมกับศูนย์สอบ 18 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญครูและอาจารย์มาร่วมกันออกข้อสอบ อย่างไรก็ตาม อยากรู้อยากเห็น ศธ.และโรงเรียนว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้โรงเรียนสอนให้จบหลักสูตรเร็วขึ้น 1 เดือนเพื่อ สทศ.ได้มีเวลาตรวจข้อสอบโอเน็ตมากขึ้น โดยจะเลื่อนการสอบโอเน็ตให้เร็วขึ้นมาเป็นเดือนมกราคมจากเดิมที่จัดสอบเดือนกุมภาพันธ์

นางอุทุมพร จามรมาน ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นระบบแอดมิสชันส์ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.ได้พิจารณาหลักเกณฑ์สัดส่วนคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.ปลาย หรือ GPAX และคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ GPA ซึ่งในปีการศึกษา 2549-2551 จะยังคงใช้สัดส่วนเดิมคือรวมร้อยละ 30 ทั้งนี้ ตนไม่อยากให้นักเรียนและผู้ปกครองเอาปัญหาโอเน็ตที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาทำให้หลักการระบบแอดมิสชันส์เสียไป เพราะเชื่อว่าในปีการศึกษา 2550 จะต้องเป็นไปด้วยดี และถึงปีการศึกษา 2552 ระบบก็จะสมบูรณ์

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เชื่อว่าระบบแอดมิสชันส์ปีการศึกษา 2550 จะยังไม่ดีขึ้น ต้องมีปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นอีกแน่นอน จึงขอให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจเสียไว้เลยว่าจะต้องมีปัญหเกิดขึ้นอีกกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ เพราะรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มีบุคลิกการบริหารที่เป็นสุภาพบุรุษมาก ไม่กล้าฟันธงและตัดสินใจปัญหาที่รุนแรง เพราะไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้ากัน จึงไม่กล้าตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

ด้านนายภาวิฑ ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ที่ชี้ว่าโรงเรียนให้คะแนนไม่ได้มาตรฐาน หรือให้เกรดเฟ้อ ที่เกรดนักเรียนสูงขึ้น อาจเกิดจากเด็กสนใจเรียนในห้องเรียนมากขึ้น